

บทอ่านที่ 1

อฟ 1:11-14

พี่น้อง ในองค์พระคริสตเจ้านี้ เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้น เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เพราะเราเป็นผู้ที่ได้หวังในพระคริสตเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา ในองค์พระคริสตเจ้านี้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ได้ฟังพระวาจาแห่งความจริง คือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ ท่านได้เชื่อแล้ว จึงได้รับพระจิตเจ้า ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ นั่นเป็นตราประทับ และเป็นประกันของมรดกที่เราจะได้รับ เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เป็นการสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

พระวรสาร

ลก 12:1-7

เวลานั้น ขณะที่ประชาชนนับพัน ๆ คนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกัน พระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่า ‘จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคดของเขา ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้ง สิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้าน’

‘เรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่า อย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย และหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรได้อีก เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใด จงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปนรกด้วย ใช่แล้ว เราบอกท่านทั้งหลาย จงเกรงกลัวผู้นี้เถิด นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก’



พระคริสตเจ้าทรงเตือนเราให้ระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือ ความหน้าซื่อใจคด แต่ให้เราเชื่อสัตย์ต่อพระองค์ ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง นอกจากนั้น ยังทรงเตือนเราจงดอย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่จงเกรงกลัวผู้ที่มีอำนาจโยนเราลงไปในนรก แต่ก็ทรงบรรเทาใจเราให้ไว้วางใจในพระเจ้าที่ดูแลเอาพระทัยใส่เราด้วยพระทัยเมตตา เพราะเรามีค่ามากกว่านกกระจอกมากมาย

น.ยอห์น แห่งเบรเบฟ  
และอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์  
และเพื่อนมรณสักขี  
น.เปาโล แห่งไม้งางเขน  
พระสงฆ์

สดด 33:1-3,  
4-5, 13-15

ทำวัตรเช้าที่ 4



น.ยอห์น แห่งเบรเบฟ

Handwriting practice lines with decorative floral patterns on the left side.

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลก.12.1-7

ภิกษุฟิลิปปีนสักกล่าวถึงข้อเร้นลับหนึ่งที่ว่า “เราไม่เก็บควันไว้ในกำมือที่ปิดสนิทได้” เพราะเราจะพบว่าควันลอดออกตามช่องว่างระหว่างนิ้วมือได้

คำกล่าวนี้คล้ายกับพระคำรัสของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ “ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีการรู้” (ลก.12.2). สิ่งนี้บ่งเป็นนัยว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง. พระองค์ทรงมีพระศักดิ์ญาณภาพที่จะทรงทราบอย่างมากเกี่ยวกับชีวิตของเรา แม้กระทั่งความเร้นลับที่เราเองรู้เท่านั้นและเก็บไว้ในใจของเราเป็นส่วนตัว. อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าคุณาหรือพระลักษณะของพระเจ้าคือการใกล้เข้าถึงอิสรภาพมนุษย์ที่ทรงคุณค่า. นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงความรักและความใส่ใจเรา

พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนี้เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะนำเราเข้าสู่เส้นทางแห่งความชอบธรรม. พระองค์ทรงกำลังเชิญเราให้ติดตามหนทางของพระองค์. พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระเจ้าว่า “นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว” (ลก.12.6). พระองค์ใส่พระทัยเราจริงๆแม้ส่วนที่ไม่สำคัญและเล็กน้อยของชีวิตของเราเหมือนจำนวนผมของเราที่พระองค์ทรงทราบ

หลายครั้ง เรากังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคต. ถ้าเรากลัว เราก็จะสูญเสียความหวัง. แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในบทพระวรสารวันนี้ให้

กล้าหาญเพราะพระองค์ทรงทราบสิ่งที่เราต้องการจริงๆมากกว่าเราทราบ  
เสียอีก. เราเพียงวางใจในพระเจ้าและกระทำในส่วนของเรา